

Số: 36/BC-HĐND

Bù Đăng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa VI

Thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tại Hội nghị Liên tịch lần Hai chuẩn bị kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa VI. Theo đó, đến hết ngày 10/7/2019 có 06/06 Tổ đại biểu đã tổ chức họp Tổ đại biểu xong, nay Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các Tổ Đại biểu HĐND huyện đến UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện xem xét, giải trình làm rõ tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa VI, cụ thể như sau:

I. Đối với UBND huyện

1. Tổ đại biểu số 01 (Thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết, xã Minh Hưng)

- Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Ban an toàn giao thông tỉnh nên gắn bảng hiệu cho phép xe hai bánh được phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ tại khu vực giao lộ đường Lê Quý Đôn và Quốc lộ 14;

- Đề nghị UBND huyện sớm làm mương thoát nước tuyến đường Điều Ong, Thị trấn Đức Phong để nước không chảy vào đất của các hộ dân khu vực này;

- Đề nghị UBND huyện cần phải đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (theo báo cáo 6 tháng ước giải ngân đạt khoảng 25,4% là rất thấp);

- Đề nghị UBND huyện sớm thi công sửa chữa đoạn đường Hùng Vương (khu vực ngã 3 trước cửa quán 50 Bù Đăng) do thi công làm cống ngang nên ảnh hưởng rất đến việc lưu thông của người dân.

2. Tổ đại biểu số 02 (xã Thọ Sơn, xã Đồng Nai, xã Phú Sơn)

- Ý kiến cử tri gửi tới đại biểu:

Đề nghị UBND huyện làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc chậm tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thực hiện nâng lương định kỳ, thường xuyên theo quy định đối với 02 công chức của xã Phú Sơn và hướng giải quyết tiếp theo như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định đối với 02 công chức này, cụ thể:

+ Ông Bùi Bá Trí, nguyên là công chức địa chính- xây dựng xã Phú Sơn, nay là Công chức xã Đường 10, từ năm 2003 đến năm 2018 (15 năm) mới được nâng một bậc lương (từ bậc 2/12 hệ số 2,06 lên bậc 3/12 hệ số 2,26 theo Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện, thời gian nâng lương lần sau tính từ tháng 10/2006);

+ Ông Điều Y Sơn, công chức địa chính- xây dựng xã Phú Sơn, công tác từ năm 2010 đến ngày 29/5/2019 (09 năm) mới được bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xã (ngạch Chuyên viên, mã ngạch 01.003, bậc 1/9, hệ số 2,34 theo

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện, thời gian nâng/lương lần sau từ tháng 2/2011).

- Ý kiến của đại biểu:

Qua xem xét báo cáo số 108/BC-UBND ngày 27/6/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện có ý kiến, kiến nghị thêm như sau:

- *Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:*

+ Đề nghị UBND huyện giải trình, làm rõ việc quản lý, kiểm soát chất lượng các điểm bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn các xã: Thọ Sơn, Phú Sơn và Đồng Nai nói riêng trong thời gian qua như thế nào? vì hiện nay hoạt động kinh doanh này đang tràn lan trên thị trường, nhất là tại 3 xã nói trên;

+ Đề nghị UBND huyện giải trình, làm rõ thêm việc quản lý, kiểm soát chất lượng giết mổ các loại vật nuôi trên địa bàn huyện hiện nay như thế nào? Vì hiện nay hoạt động này đang diễn ra tràn lan trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn các xã: Thọ Sơn, Phú Sơn và Đồng Nai nói riêng, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và xảy ra các dịch bệnh là rất cao, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi;

- *Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:* Đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã học hết lớp 9 sau đó thi vào lớp 10 bị trượt. Trong đó, có một số ít học sinh có điều kiện thì xin đi học ở các địa phương khác (*như các trường ở tỉnh Đắk Nông...*), tuy nhiên đối với học sinh không có điều kiện thì nguy cơ bỏ học cấp III là rất cao, nhất là các học sinh thuộc dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em học sinh dân tộc tại chỗ ở các xã Thọ Sơn, Phú Sơn và Đồng Nai. Vậy ngoài quy định của luật là tạo điều kiện cho các em được học tập thì UBND huyện và các ngành liên quan có những giải pháp gì để các em được tiếp tục đi học;

- *Lĩnh vực Bảo hiểm y tế tự nguyện:* Theo luật Bảo hiểm quy định nộp tiền mua Bảo hiểm đúng 01 tháng sau mới được cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người tham gia năm đầu, người tham gia các năm sau là 20 ngày; như vậy là thiệt thòi cho người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị UBND huyện xem xét kiến nghị với cơ quan cấp trên cho rút ngắn thời gian cấp thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện cho đối tượng tham gia được hay không, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số (tại chỗ) ở vùng sâu, vùng xa;

3. Tổ đại biểu số 04 (xã Đường 10, xã Đắk Nhau)

Sau khi nghiên cứu các văn bản của Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp thứ Tám. Đại biểu Tổ số 4 có một số ý kiến như sau:

- Dự án khu dân cư thôn 3 xã Minh Hưng đã 03 lần thay đổi phương án hỗ trợ, bồi thường và đã nhiều lần UBND huyện hứa sẽ thực hiện xong dự án. Nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và cho biết khi nào thì sẽ hoàn thành dự án này;

- Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm nâng cấp, cải tạo bến xe cũ (trước công Chợ Bù Đãng) để tạo vẻ mỹ quan đô thị của thị trấn, vì hiện nay mặt đường đã xuống cấp cần cải tạo, nâng cấp lại;

- Tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện khóa VI (ngày 25/4/2019), đại biểu có chất vấn Trưởng phòng NN và PTNT huyện về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện và xử lý vi phạm trong đánh bắt thủy sản bằng kích điện, thuốc nổ... Trong phần trả lời chất vấn của Trưởng phòng cũng như giải trình của UBND huyện có đề cập chỉ đạo cho Phòng NN và PTNT phối hợp với Sở NN và PTNT tỉnh xin hỗ trợ cá giống để thả ở các ao hồ tự nhiên để phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời gắn với việc quản lý, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong đánh bắt thủy sản. Đến nay việc này thực hiện như thế nào?

- Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện về kết quả thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 08/4/2019 của Thường trực HĐND huyện. Tại điểm c, trang 7 có giải trình nội dung: “việc rà soát đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy CNQSD đất đối với hình thức cho thuê đất và nộp tiền thuê theo Quyết định 52/2009/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 và Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước...” UBND huyện giải trình, cụ thể là Chi cục thuế huyện có nêu việc xử lý hoàn trả số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 626 lượt hộ đã nộp tiền vào NSNN với số tiền 2.375 triệu đồng. Đến nay Chi cục Thuế chưa nhận được văn bản đề nghị hoàn trả số tiền thuê đất đã nộp thừa của các hộ gia đình, cá nhân theo các quyết định nói trên. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho ngành Thuế, đồng thời có hướng dẫn và thông báo rộng rãi cho người dân để biết thực hiện;

- Tại Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện về kết quả thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 08/4/2019 của Thường trực HĐND huyện. Tại trang 8 về nội dung kinh phí nợ tăng giờ của giáo viên từ tháng 9/2014 đến 12/2016 với số tiền 3.056.422.879 đồng. Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết dứt điểm tình hình chi trả tiền tăng giờ cho giáo viên;

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch xem xét tham mưu cho UBND huyện trong việc bố trí kinh phí cho Huyện đoàn để đưa Đoàn đại biểu của huyện về dự Đại hội Hội LHTN tỉnh theo tờ trình của Huyện đoàn đã gửi cho Phòng Tài chính – Kế hoạch đã lâu nhưng chưa được xem xét giải quyết;

4. Tổ đại biểu số 05 (xã Bom Bo, xã Bình Minh)

- Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết những chế độ nghỉ việc theo quy định của nhà nước cho các cán bộ không chuyên trách của các xã Bình Minh, cụ thể: Ông Nguyễn Văn Năm- nguyên cán bộ TTND xã Bình Minh nghỉ việc từ tháng 3/2014; ông Nguyễn Huy Hoàng- nguyên cán bộ GTTL xã Bình Minh nghỉ việc tháng 5/2017; ông Lê Văn Trong- nguyên cán bộ XĐGN xã Bình Minh nghỉ việc từ tháng 2/2018;

- Đề nghị UBND huyện quan tâm làm tốt hơn nữa công tác XHHGD, có hướng dẫn, quy định cụ thể những nội dung giao cho các tổ chức, cá nhân ngoài

công lập thực hiện nhằm giảm áp lực cho các trường công lập và thực hiện tốt mục tiêu XHHGD theo chủ trương của Đảng và nhà nước hiện nay;

- Đề nghị UBND huyện cho biết kết quả giải quyết chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ Mầm non (trong đó có 71 trẻ) nằm ngoài kết luận thanh tra theo Báo cáo số 168/BC-PGDĐT ngày 21/3/2019 của Phòng Giáo dục- Đào tạo và Công văn số 1839/UBND-KT ngày 28/12/2018 của UBND huyện;

- Đề nghị UBND huyện xem xét lại những nội trả lời tại mục 1,2,3 của phần I và mục 6 của phần II trong báo cáo số 117/BC-UBND ngày 2/7/2019 của UBND huyện. Vì qua xem xét nội dung trả lời của UBND huyện chưa đúng với nội dung mà Thường trực HĐND huyện đề nghị đó là: Thường trực đề nghị UBND huyện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các khu đất công, nếu có vi phạm thì phải kịp thời xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm..., và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành giao quản lý, thu hoa lợi công sản nộp vào ngân sách nhà nước đối với những khu đất công đã được bồi thường.

5. Tổ đại biểu số 06 (xã Phước Sơn, xã Thống Nhất, xã Đăng Hà)

- Ý kiến cử tri xã Đăng Hà gửi tới đại biểu:

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện sớm tu sửa và bố trí thêm các cụm loa trên địa bàn xã Đăng Hà, vì hiện nay 6/12 cụm loa đã bị hư hỏng không còn sử dụng được;

+ Công tác xét thi đua khen thưởng năm 2018 của UBND huyện cũng như việc xét nâng lương trước thời hạn còn rất chậm, đề nghị UBND huyện quan tâm hơn.

- Ý kiến cử tri xã Phước Sơn gửi tới đại biểu:

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và Phòng Nội vụ huyện tham mưu kịp thời việc bố trí đủ giáo viên cho các trường để đảm bảo giảng dạy ngay từ đầu năm học. Hiện nay, (tính theo tỷ lệ) Trường Mẫu giáo Phước Sơn thiếu 3 giáo viên, Trường THCS Võ Trường Toản thiếu 1 giáo viên.

- Ý kiến cử tri xã Thống Nhất gửi tới đại biểu:

Theo báo cáo số 114/BC-UBND ngày 02/7/2019 của UBND huyện, Tổ đại biểu số 06 cơ bản thống nhất với nội dung giải trình của UBND huyện, tuy nhiên Tổ có thêm một số ý kiến đối với UBND huyện như sau:

+ *Việc giải trình tại mục 9.2:* Đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, đúng quy định đối với việc hoán đổi đất giữa gia đình bà Phan Thị Kiều với trường Mẫu giáo Anh Đào - xã Thống Nhất để tránh thiệt hại cho hộ dân (vì nội dung này cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng huyện vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho cử tri);

+ *Việc giải trình mục 9.3b:* Đây là ý kiến cử tri phản ánh thái độ làm việc của cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa của huyện khi tiếp xúc với dân, mà cụ thể lúc 16h5' ngày 22/5/2019 tại Bộ phận một cửa của huyện. Vì vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Bộ phận một cửa kiểm tra lại hệ thống camera ghi hình, đây là công cụ hỗ trợ vào thời điểm trên (nếu có thể) để có biện pháp chấn chỉnh cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ thời gian tới được tốt hơn.

- Ý kiến của đại biểu:

+ Qua xem xét Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 2/7/2019 của UBND huyện, UBND huyện có trả lời nội dung việc bố trí tái định cư cho các hộ dân tại dự án tái định cư Thôn 3, Minh Hưng đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường ký bản đồ. Nhưng qua giám sát của đại biểu thì dự án này đã được Ban QLDAĐT-XD huyện thực hiện cấm mốc phân lô từ năm 2018, do đó theo quy định thì Bản đồ địa chính phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mới đủ điều kiện cấm mốc, phân lô. Như vậy việc Ban QLDAĐT-XD huyện thực hiện cấm mốc, phân lô trước khi Bản đồ địa chính được phê duyệt có đúng quy định không? Nếu vị trí và diện tích của các lô đất ở ngoài thực địa đã cấm bị sai lệch so với Bản đồ địa chính được phê duyệt sau thì xử lý như thế nào, trách nhiệm thuộc về ai?;

+ Qua xem xét mục 5, phần V của báo cáo số 115/BC-UBND ngày 2/7/2019 của UBND huyện, UBND huyện có yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch phô to toàn bộ hồ sơ Dự án Khu dân cư TM&DV Phan Bội Châu để cung cấp cho Phòng Kinh tế- Hạ tầng. Do đó, đề nghị UBND huyện cho biết trách nhiệm của Phòng Kinh tế- Hạ tầng như thế nào đối với dự án Khu dân cư TM&DV Phan Bội Châu? Dự án này có được Phòng Kinh tế- Hạ tầng thẩm định trước khi trình UBND huyện phê duyệt hay không? Trong quá trình đơn vị thi công dự án theo hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu thì Phòng Kinh tế- Hạ tầng có kiểm tra, giám sát không? Vì qua trả lời của UBND huyện hiện nay Phòng Kinh tế- Hạ tầng không có lưu hồ sơ đối với dự án này;

+ Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở hoặc kiểm điểm, xử lý thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chậm thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, của Chủ tịch UBND huyện. Vì qua xem xét các báo cáo trả lời, giải trình của UBND huyện, đại biểu nhận thấy, hiện nay còn rất nhiều các kiến nghị của cử tri, các kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND, các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND gửi tới UBND huyện đề nghị giải quyết nhưng chưa được các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện giải quyết hoặc có tham mưu giải quyết nhưng rất chậm.

II. Đối với Tòa án nhân dân huyện

Tổ đại biểu số 05 (xã Bom Bo, xã Bình Minh) kiến nghị:

- Qua xem xét báo cáo số 03/BC-TA ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện có đánh giá tình hình xét xử như sau:

+ Án hình sự: đã xét xử 30 vụ/50 bị cáo, trong đó: có 11 vụ có kháng cáo (chiếm tỷ lệ 36,66%). Kết quả Tòa phúc thẩm đã xét xử: sửa án 05 vụ, hủy án 01 vụ.

+ Án dân sự: đã giải quyết 71 vụ, việc, trong đó: 16 vụ có kháng cáo (chiếm tỷ lệ 22,53%). Kết quả Tòa phúc thẩm xét xử: sửa án 02 vụ, hủy án 01 vụ.

+ Án hôn nhân và gia đình: đã giải quyết 208 vụ, việc, trong đó: 04 vụ có kháng cáo. Kết quả Tòa phúc thẩm xét xử: sửa án 0 vụ, hủy án 02 vụ.

Đề nghị TAND huyện cho biết nguyên nhân án bị sửa, bị hủy chiếm tỷ lệ còn cao (đặc biệt là án hình sự), có phải do lỗi chủ quan của Thẩm phán hay không? nếu lỗi của Thẩm phán thì trách nhiệm như thế nào?

- Theo Báo cáo số 03/BC-TA ngày 31/5/2019 của TAND huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND huyện đã gặp một số khó khăn đó là UBND huyện chưa kịp thời trả lời các văn bản của Tòa án về thu thập chứng cứ giải quyết các vụ án dân sự. Đề nghị TAND huyện cho biết trong 6 tháng đầu năm TAND huyện đã yêu cầu UBND huyện trả lời bao nhiêu văn bản, thuộc lĩnh vực nào? Văn bản trả lời đúng hạn, quá hạn? Hiện nay còn bao nhiêu văn bản đã quá hạn trả lời nhưng các cơ quan chuyên môn vẫn chưa tham mưu cho UBND huyện trả lời?

III. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Tổ đại biểu số 05 (xã Bom Bo, xã Bình Minh) và Tổ đại biểu số 03 (xã Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung) kiến nghị:

Qua xem xét báo cáo số 18/BC-CCTHADS ngày 25/6/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện có đánh giá tình hình thi hành án như sau:

Tỷ lệ án có điều kiện thi hành trong 6 tháng đầu năm là 1600 việc/158 tỷ đồng, đã giải quyết xong: 607 việc/56 tỷ đồng, chuyển qua 6 tháng cuối năm: 993 việc/103 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ án có điều kiện thi hành chuyển qua 6 tháng cuối năm còn nhiều. Đề nghị Chi cục THADS cho biết nguyên nhân? Giải pháp thực hiện trong thời gian tới để giải quyết hết số án có điều kiện thi hành.

Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Tám, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện xây dựng báo cáo giải trình các nội dung nêu trên.

Báo cáo của các cơ quan gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất đến 16h00', ngày 17/7/2019 để chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa VI./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Hoàn